

Trong 02 ngày 02-03 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Kon Tum, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tham gia chủ trì tập huấn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bà Trần Thị Nga cùng hơn 200 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng điều phối cấp tỉnh và huyện.

Hội nghị tập huấn được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trần Thanh Nam đánh giá Chương trình OCOP hiện nay được nhiều nước trên thế giới đã và đang triển khai với một số tên gọi khác nhau nhưng đều có điểm chung là phát huy thế mạnh của từng địa phương, tập trung phát triển các sản phẩm ngành nghề nông nghiệp nông thôn có giá trị gia tăng cao. Tại Hội nghị các báo cáo viên là giảng viên của các trường đại học, Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình bày các chuyên đề: Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia - Quyết định thành lập Hội đồng OCOP cấp Quốc gia và Quy chế của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; những điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; kiến thức cơ bản triển khai Chương trình OCOP; bộ tiêu chí dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; quy trình quản lý tư vấn Chương trình OCOP; hướng dẫn triển khai chu trình Chương trình OCOP. Đồng thời các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận với các chuyên gia về kinh nghiệm liên quan đến Chương trình OCOP và được thăm quan thực tế tại 2 mô hình tiêu biểu về sản phẩm OCOP của tỉnh Kon Tum ở huyện Kon Plông đó là: Khu sản xuất, trưng bày rượu Vang sim Măng Đen và Làng văn hóa - du lịch cộng đồng Kon Pring.

Chương trình OCOP hiện nay, có 61/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt, triển khai đề án kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP. Đến tháng 6/2020, cả nước đã có 1.760 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và có Quyết định công nhận. Định hướng đến năm 2030, cả nước có khoảng 4.800 sản phẩm được xếp hạng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP và bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Theo đó, năm 2020 phấn đấu có từ 15-20 sản phẩm trở lên được đánh giá, phân hạng cấp tỉnh.

Lớp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị trong triển khai Chương trình OCOP; tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại địa phương.

Nguồn: Trịnh Anh - Chi cục Phát triển nông thôn